



คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ที่ ๑๗๖ / ๒๕๕๗

เรื่อง การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับ
คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๗๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้งรายการเอกสารประกอบการพิจารณาในการขอรับการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราไว้แล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมเหตุผลและความจำเป็น รวมทั้งรายการเอกสารประกอบการพิจารณาในการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรากรณีเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศ ในการตรวจลงตราให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพนักฟุตบอลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลในประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ จึงให้ผู้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรากรณีเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นคุณอยู่ชั่วคราวตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ .

พลตำรวจโท

(ศักดา ชื่นภักดี)

จเรตำรวจ (สบ ๘) รักษาการแทน


ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บัญชีแสดงเหตุผลและความจำเป็นเอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตรา

ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๗๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เหตุผลและความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา	รายการเอกสาร
๑๗. กรณีเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพ	พิจารณาการอนุญาตตามเหตุผลและความจำเป็นที่ขอและได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หมายเหตุ "มาทดสอบฝีเท้าฟุตบอล" หรือ Football Player Trial"	<p>๑. แบบคำขอ</p> <p>๒. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๓. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง</p> <p>๔. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (เฉพาะกรณีเปลี่ยนสถานประกอบการให้ใช้ใบรับคำขอได้)</p> <p>๕. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน หรือสำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรจากทางราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๖ เดือน (เฉพาะกรณีบริษัท)</p> <p>๗. หนังสือรับรองจากบริษัท สมาคม สโมสร หรือองค์กรยื่นรับการจ้างผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๘. สัญญาการจ้างงาน</p> <p>๙. หนังสือรับรองจากกักกันแห่งประเทศไทย</p> <p>๑๐. สำเนาหลักฐานรับรองภาษาอังกฤษของบริษัท สมาคม/สโมสรฟุตบอลที่ผู้ยื่นคำขอ เล่นอยู่/เคยเล่น ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศนั้น ๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับการตรวจลงตราก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p>หมายเหตุ เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทย และให้กรมการกงสุลรับรอง</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตำรวจโท 

(ศักดิ์ ชื่นภักดี)

จเรตำรวจ (สบ ๘) รักษาการแทน

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง